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สรุปการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะผ่านทางเว็บไซต์ของส านักงาน กสทช.   
(ร่าง) ประกาศ กสทช. เร่ือง การใช้และเช่ือมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม (ฉบับที่ …) พ.ศ. …. 

ระหว่างวันที่  ๖ ตุลาคม – ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ 

ประเด็น ผู้แสดงความคิดเห็น/ความคิดเห็น 
๑ . ความเหมาะสมขององค์ประกอบของ
คณะอนุ ก ร รมการกลั่ นกรองและ เสนอ
ความเห็น เกี่ ยวกับการ ใช้ และ เชื่ อมต่ อ
โครงข่ายโทรคมนาคม ใน (ร่าง) ประกาศ 
กสทช. เรื่องการใช้และเชื่อมต่อโครงข่าย
โทรคมนาคม (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. …. 

 

๑) บมจ. โทรคมนาคมแห่งชาติ  
 - คุณกมลธร เสาวภา (ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ เมื่อวันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๖๖)  
  เห็นว่าเหมาะสม  

- คุณพนธิภา เพิ่มเกียรต์ตระกูล (ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ เมื่อวันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๖๖) 
  เห็นว่าเหมาะสม เพ่ือให้อนุกรรมการสนับสนุนงานคณะกรรมเป็นไปด้วยราบรื่น  
 - คุณสุรเชษฐ์ ศรีพลกรัง (ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ หนังสือเลขที่ เอ็นที รย./๖๒๐ ลงวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๖) 
  บมจ. โทรคมนาคมแห่งชาติ มีความเห็นว่า การเพ่ิมจ านวนคณะอนุกรรมการจาก ๕ คนเป็น ๗ คน มิได้มีผลกระทบต่อ
การด าเนินการ และเพ่ือให้การพิจารณาความเห็นในเรื่องต่างๆ ครบถ้วนและเป็นประโยชน์ต่อผู้เกี่ยวข้องในทุกภาคส่วนต่อการ
ก ากับดูแลให้เป็นไปตามประกาศ กสทช. เรื่อง การใช้และเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม  

๒) ส านักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า (หนังสือที่ สขค ๐๖๐๑/๓๓๓๒ ลงวันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๖) 
 การก าหนดองค์ประกอบของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและเสนอความเห็นเกี่ยวกับการใช้และเชื่อมต่อโครงข่าย
โทรคมนาคม ให้มีจ านวน ๗ คน ตามจ านวน กสทช. นั้น มีความเหมาะสมแล้ว  

๓) บมจ. ซิมโฟนี่ คอมมูนิเคชั่น (ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ หนังสือเลขที่ SYM_REG_NBTC_๐๒๗/๒๕๖๖ ลงวันที่  
๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๖) 
 บริษัทฯ เห็นด้วยกับ (ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง การใช้และเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ที่เพ่ิมเติม
จ านวนอนุกรรมการอ่ืนจากเดิมสี่คนเป็นหกคน เพราะเป็นประโยชน์ต่อการก ากับดูแลกิจการโทรคมนาคม  

 ๔) บจ. ฟิต เทเลคอม (ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ เมื่อวันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๖๖) 
 ไม่มีการแสดงความคิดเห็นต่อร่างประกาศ กสทช. เรื่องการใช้และเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
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 ๕) บมจ. ไทยคม (ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ เมื่อวันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๖๖) 
 บริษัทฯ เห็นว่า การเพ่ิมเติมองค์ประกอบของคณะอนุกรรมการฯ จ านวน 7 คน จะเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณากลั่นกรอง
และเสนอความเห็นเกี่ยวกับการใช้และเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมให้มีความรอบคอบ ครบถ้วน และครอบคลุมทุกมิติ  ทั้งนี้
บริษัทฯ ขอเสนอให้มีผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งมีความรู้และประสบการณ์ในด้านดาวเทียมสื่อสารเป็นหนึ่งในองค์ประกอบของ
คณะอนุกรรมการฯ ด้วย 

๒. ประเด็นอ่ืนๆ บมจ. ไทยคม (ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ เมื่อวันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๖๖) 

 ๑. ประเด็นความชัดเจนในการก ากับดูแล 
   เพ่ือให้เกิดความชัดเจนในการก ากับดูแลผู้รับใบอนุญาตผู้ประกอบกิจการ ที่มีโครงข่ายโทรคมนาคม ให้ปฏิบัติต่อ 
ผู้รับใบอนุญาตที่ขอใช้โครงข่ายฯ ทุกรายอย่างเป็นธรรม สมเหตุสมผล และไม่เลือกปฏิบัติ โดยไม่เป็นการลด หรือจ ากัด  
การแข่งขัน หรือเป็นการกีดกันการเข้าตลาดในการให้บริการโทรคมนาคมผ่านโครงข่ายโทรคมนาคม ทั้งนี้ ไม่รวมถึงกรณีการใช้
งานโครงข่ายในลักษณะอ่ืน ๆ ที่ไม่เกี่ยวข้องกับการประกอบกิจการโทรคมนาคม บริษัทฯ ขอเสนอปรับปรุงแก้ไขข้อความ 
ในข้อ ๕ ดังนี้ 
   ข้อ ๕ “ใช้โครงข่ายโทรคมนาคม” หมายความว่า การเข้าถึงโครงข่ายโทรคมนาคมโดยผู้ประกอบ กิจการโทรคมนาคม
ภายใต้ความตกลงทางเทคนิคและทางพาณิชย์เพ่ือใช้บริการโครงข่ายโทรคมนาคม หรือ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ ให้บริการ
โทรคมนาคมผ่านโครงข่ายโทรคมนาคมได้ 

 ๒. ประเด็นความเหมาะสมของเงื่อนไข และระยะเวลาที่ผู้รับใบอนุญาตต้องด าเนินการ 
   ๒.๑ การแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับการใช้โครงข่ายโทรคมนาคม  
    จากเงื่อนไขของประกาศฯ ข้อ ๔๑ (๗) ก าหนดให้ผู้รับใบอนุญาตที่มีโครงข่ายโทรคมนาคมต้อง “แจ้งข้อมูลเกี่ยวกับ 
การใช้โครงข่ายโทรคมนาคมแก่คณะกรรมการทุกไตรมาส...” ทั้งนี้ บริษัทฯ เห็นว่า เงื่อนไขดังกล่าวเป็นภาระงานต่อทั้ง
ส านักงาน กสทช. และผู้รับใบอนุญาตมากเกินไป ดังนั้น เพ่ือให้เกิดความเหมาะสม บริษัทฯ จึงขอเสนอปรับปรุงแก้ไขประกาศฯ 
ข้อ ๔๑ (๗) ดังนี้ 
    ข้อ ๔๑ (๗) แจ้งข้อมูลเกี่ยวกับการใช้โครงข่ายโทรคมนาคมแก่คณะกรรมการทุกไตรมาสหกเดือนโดยให้เป็นไปตาม
แบบที่ก าหนดตามแนบท้ายประกาศนี้ โดยการแจ้งข้อมูลของไตรมาสใดดังกล่าว ให้ด าเนินการให้เสร็จสิ้นภายในวันที่สามสิบ
ของเดือนถัดไป ทั้งนี้  หากผู้รับใบอนุญาตที่มีโครงข่ายโทรคมนาคมประสงค์จะขอแก้ไขข้อมูลดังกล่าว ให้ยื่นข้อมูล  
ที่แก้ไขแล้วพร้อมเหตุผลการแก้ไขภายในสี่สิบห้าวันนับจากวันที่ยื่นข้อมูลในครั้งแรก   
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  ๒.๒ การแจ้งข้อมูลเกีย่วกับการใช้โครงข่ายโทรคมนาคม 
   เนื่องจากกระบวนการท าสัญญาให้บริการผู้รับใบอนุญาตมีขั้นตอนที่ จ าเป็นต้องใช้เวลาในการด าเนินการ
ประสานงานและลงนามในสัญญาแต่ละฝ่าย ซึ่งในบางกรณีจ าเป็นต้องใช้ระยะเวลาเกินกว่า ๑๕ วัน เช่น กระบวนการลงนาม
และการส่งมอบสัญญา รวมถึงการด าเนินงานตามข้ันตอนของกรมสรรพากรเกี่ยวกับอากรแสตมป์ เป็นต้น ท าให้ผู้รับใบอนุญาต
ที่มีโครงข่ายโทรคมนาคมไม่สามารถจัดส่งส าเนาสัญญาการใช้โครงข่ายโทรคมนาคมให้กับ กสทช. ได้ตามกรอบระยะเวลา  
ที่ก าหนดในข้อ ๔๗ ประกอบข้อ ๒๘ ของประกาศฯ ดังนั้น เพ่ือให้เกิดความเหมาะสม บริษัทฯ จึงขอเสนอปรับปรุงแก้ไข 
ประกาศฯ ข้อ ๒๘ ดังนี้ 
   “ข้อ ๒๘ ผู้รับใบอนุญาตที่มีโครงข่ายโทรคมนาคมที่ให้เชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมต้องจัดส่งส าเนาสัญญา  
การเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมให้กับคณะกรรมการ พร้อมแจ้งรายละเอียดของเงื่อนไขในสัญญาการเชื่อมต่ อโครงข่าย
โทรคมนาคมท่ีแตกต่างหรือเพ่ิมเติมจากข้อเสนอการเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมภายในสามสิบวันนับแต่วันที่คู่สัญญาทุกฝ่าย
ได้มีการลงนามในสัญญา ทั้งนี้ คณะกรรมการอาจเรียกให้คู่สัญญาจัดส่งข้อมูลเพ่ิมเติมหรือมาให้ถ้อยค าก็ได้ผู้รับใบอนุญาต  
ที่มีโครงข่ายโทรคมนาคมให้เชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมต้องเปิดเผยสัญญาการเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมตามวรรคหนึ่ง
เป็นการทั่วไป โดยผ่านทางเว็บไซต์ของผู้รับใบอนุญาตที่มีโครงข่ายโทรคมนาคมภายในสี่สิบห้าวันนับแต่วันที่คู่สัญญาทุกฝ่าย  
ได้มีการลงนามในสัญญา”  
กสทช. อาจพิจารณายกเว้นการเปิดเผยสัญญาการเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมตามวรรคสองหรือพิจารณาให้เปิดเผย
บางส่วนได้ โดยค านึงถึงผลกระทบต่อความลับทางการค้า การแข่งขันทางการค้า และผลกระทบต่อธุรกิจของผู้รับ
ใบอนุญาต” 

 


